

ก/ม



17516
21 ต.ค. ๒๕๖๖

ที่ สธ ๐๓๑๒/ว ๕๑๒

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระบบบริการยาเสพติด (ด้านการพยาบาล)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการสถาบันฯ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน/
ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code เอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กำหนดจัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระบบบริการยาเสพติด (ด้านการพยาบาล) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายพยาบาลยาเสพติดแต่ละเขตบริการสุขภาพ ในหัวข้อ “Moving forward : ก้าวด้วยกันไปได้ไกล พยาบาลยาเสพติดไทย ๒๐๒๔” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์/บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจ และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ผู้ป่วยยาและสารเสพติดสู่การนำไปประยุกต์ใช้ และบูรณาการตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐๐ คน ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรทางการแพทย์/บุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ส่วนค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ <http://www.pmnidat.go.th> หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ ปิณฑุย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๐๒๓๐ ๒๙๒๖ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)

ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี



ลงทะเบียน

ภารกิจด้านการพยาบาล

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔

เอกสารประกอบการประชุม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระบบบริการยาเสพติด (ด้านการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายพยาบาลยาเสพติดแต่ละเขตบริการสุขภาพ
ในหัวข้อ “Moving forward : ก้าวด้วยกันไปได้ไกล พยาบาลยาเสพติดไทย ๒๐๒๔”

วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ โรงแรมลีการ์เด็น หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



QR Code

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม



QR Code

แบบแสดงความจำนงการนำเสนอผลงานวิชาการ



QR Code

กำหนดการประชุม